



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

ที่ รบ ๗๑๑๐๑/--

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ประกาศนโยบายการงดรับและการให้ของขวัญ (No Gift Policy)

เรียน สมาชิกสภา อบต.เขาชะงุ้ม/หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้างประจำ/ข้าราชการครู/
บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง ทุกท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม เรื่อง นโยบายการงดรับและการให้ของขวัญ
(No Gift Policy) จำนวน ๑ ฉบับ

๒. แนวทางนโยบายการงดรับและการให้ของขวัญ (No Gift Policy)

ด้วยมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง โดยกำหนดให้มีการขับเคลื่อนเพื่อดำเนินกิจกรรมปฏิรูปที่
สำคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ซึ่งเป้าหมาย ที่ ๑ ข้อ ๑.๑ "ให้
หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)" นั้น

ในการนี้ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศข้างต้น สร้างความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม
จึงประกาศนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่าง ๆ

ดังนั้น ขอให้ทุกท่านโปรดปฏิบัติตามแนวทางของนโยบายการงดรับและการให้ของขวัญ
(No Gift Policy) ตามเอกสารที่จัดส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและลงนามรับทราบถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป

(นายสมพงษ์ สุชาพจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม
เรื่อง นโยบายการงดรับและการให้ของขวัญ (No Gift Policy)

.....

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เรื่อง การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ รวมทั้งสอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ขอ ๐๓๑ ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ นายกองคการบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อที่ ๑ ให้ผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน พนักงานจ้าง ครู และบุคลากรทางการศึกษาดการรับของขวัญหรือของกำนัลจากบุคคล หรือหน่วยงานภายนอก

ข้อที่ ๒ การให้ของขวัญแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก สามารถให้ได้ตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม สามารถกระทำได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อที่ ๓ งดการรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดในทุกกรณี เว้นแต่กรณีที่เกิดหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ข้อที่ ๔ ส่งเสริมการอวยพรด้วยบัตรอวยพร หรือใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการให้ของขวัญ

ข้อที่ ๕ แจกนโยบายการงดรับและการให้ของขวัญ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัล และประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และให้ถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมพงษ์ สุธาพนธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม



การงดรับ - งดให้ของขวัญบุคคลภายนอก องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

๑. ความหมายของของขวัญ

ของขวัญ หมายถึง สิ่งใด ๆ หรือบริการใด (เงิน ทรัพย์สินสิ่งของ บริการหรืออื่น ๆ ที่มีมูลค่า) ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ และ/หรือได้รับที่นอกเหนือจากเงินเดือน รายได้ และ ผลประโยชน์จากการจ้างงาน ในราชการปกติของขวัญ สามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถตีค่าตีราคาได้

- ของขวัญที่คิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายถึง สินค้าบริโภคต่าง ๆ ความบันเทิง การต้อนรับ การให้ที่พัก การเดินทาง อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่างสินค้า บัตรของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว บัตรกำนัล บัตรลดราคา สินค้าหรือบริการ และเงิน เป็นต้น

- ของขวัญที่คิดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible gifts and benefits) หมายถึง สิ่งใด ๆ หรือบริการใด ๆ ที่ไม่สามารถคิดเป็นราคาที่จะซื้อขายได้ อาทิเช่น การให้บริการส่วนตัว การปฏิบัติด้วยความชอบส่วนตัว การเข้าถึง ประโยชน์ หรือการสัญญาว่าจะให้ หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าคนอื่น ๆ

๒. แนวทางการงดรับ - งดให้ของขวัญบุคคลภายนอกขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

๑) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้มทุกระดับ งดรับของขวัญจากบุคคลภายนอก ผู้มาติดต่อสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้มในทุกช่วงเทศกาล

๒) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้มทุกระดับ งดให้ของขวัญแก่บุคคลภายนอก ผู้มาติดต่อสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม ในทุกช่วงเทศกาล

๓) การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจในโอกาสต่าง ๆ ตามประเพณีนิยม ควรใช้บัตรอวยพร สมุดอวยพร บัตรแสดงความยินดี หรือผ่านสื่อออนไลน์แทนการให้ของขวัญ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

ประชุมการมอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
วันจันทร์ที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมกองสวัสดิการสังคม



วันจันทร์ที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ นายสมพงษ์ สุธาพจน์ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม ได้ดำเนินการจัดประชุมมอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ให้แก่สมาชิกสภา อบต.เขาชะงุ้ม/หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้างประจำ/ข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง ทุกท่าน เพื่อประกาศเจตนารมณ์ **“ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)”** ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่าง ๆ และให้ถือปฏิบัติตามแนวทางของนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด